
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2020, miðvikudaginn 22. janúar var haldinn 380. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins.  Fundurinn var haldinn í Borgartúni 14  og hófst kl. 08:53. Mættir:  Diljá 
Ámundadóttir Reykjavík, Rúnar Bragi Guðlaugsson Mosfellsbæ, Magnús Örn Guðmundsson 
Seltjarnarnesi, Kristín María Thoroddsen Hafnarfirði og Björg Fenger Garðabæ. Guðmundur 
Geirdal varamaður fyrir Höllu Karí Hjaltested Kópavogi. Jafnframt: Magnús Árnason 
framkvæmdastjóri skíðasvæðanna, Andrés B. Andreason fjármálastjóri og Helga Björnsdóttir 
skrifstofustjóri sem ritaði fundargerð. 

 
Þetta gerðist: 

 
1. Lögð fram drög að útkomuspá dags. 21. janúar 2020. 
 
- kl. 09:00 kom Ómar Einarsson á fundinn. 
 
2. Rætt um fyrirhugaðar framkvæmdir á skíðasvæðunum. 
 
3. Framkvæmdastjóri sagði frá stöðunni í fjöllunum. Laugardaginn 18. janúar 2020 var mjög 

góð mæting gesta í Bláfjöll. Svæðin hafa farið þokkalega út úr því slæma veðri sem verið 
hefur í janúar. 

 
Fundi slitið kl. 09:52. 

 
Diljá Ámundadóttir 

 
Björg Fenger Guðmundur Geirdal 
Rúnar Bragi Guðlaugsson Kristín María Thoroddsen 
Magnús Örn Guðmundsson 


